

ว่าด้วย "หวยบนดิน"

นำเสนอเมื่อ : 21 มิ.ย. 2552

ว่าด้วย "หวยบนดิน"

ฟังข่าว ดูข่าว เรื่องราวหวยบนดิน แล้วแอบมาคิด

ฝ่ายหนึ่ง หมายถึงผู้ชายก็อยากให้มี เพราะนี่คืออีกหนทางหนึ่งของการสร้างรายได้

อีกฝ่ายหนึ่ง หมายถึงผู้บริหารประเทศก็ไม่อยากจะให้มี เพราะกลัวจะถูกโจมตี

ว่าทำให้ประชาชนหมกมุ่นในการพนัน ไม่เป็นอันทำมาหากิน
อันนี้รวมถึงองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องของทางศาสนาและรวมต่อต้านบริษัทน้ำเมาเข้า

ตลาดหลักทรัพย์ก็อ้างความคิดทางศาสนา

ถามว่า....

มีหวยบนดินแล้วหวยใต้ดินหมดไปหรือไม่

ตอบว่าก็ยังมีเหมือนเดิม เพราะหวยบนดินเปรียบเสมือนมีพนักงานขายตรง

ถึงไหนถึงกัน หวยบนดินอีกต่างหากที่ต้องเดินทางไปซื้อ ก็เหมือนกับไปซื้อ

ล็อตเตอรี่ต้องวิ่งไปตลาด

แต่หวยใต้ดินไม่ต้องชวนขายไปซื้อที่ไหน

เข้า...เซลก็มาถึงที่บ้าน แคมมิโปรโมชันซื้อสิบบาทแคม 1 บาทอีกต่างหาก

เรียกว่าซื้อขายคล่อง เงินไม่พอก็ค้างได้อีกแน่ะ!

ถามอีกว่า

ช่วงไม่มีหวยบนดินหวยใต้ดินเป็นยังบ้าง ต้องตอบว่าครีครึ้นครับ

ล็อตเตอรี่ แพงหูฉี่ ขายเกินราคา ร้อยยี่สิบตามปั้มน้ำมัน ใครปราบได้ครับ

แล้วจะเอาอย่างไรดี???

งั้นตอบคำถามว่า ล็อตเตอรี่ เป็นการพนันหรือไม่

มันก็พนัน กันทั้งเพ พนันอย่างยิ่งใหญ่ด้วย แคมยังมีข่าว ล็อค ไม่ล็อค อีกต่างหาก

ก็น่าคิด เพราะรางวัลที่หนึ่งแต่ละงวดออกมาแทบร้องไห้

คำตอบจึงน่าจะอยู่ที่ว่า

ถ้าไม่ต้องการให้ประชาชนหมกมุ่นในการพนันอย่างที่ว่าก็ตรากฎหมายเลย
ห้ามซื้อหวยโดยเด็ดขาด รวมทั้งล็อตเตอรี่ก็ยุบไปเลย (อันนี้รับรองว่าไม่กล้า:
ถ้าไม่เชื่อ พนันกันก็ได้ อีอิ) กองสลากก็ไม่ต้องมี

หรือไม่ก็ให้มีทั้งล็อตเตอรี่ หวยบนดิน และหวยชาวบ้าน(ใต้ดิน)

เพียงแต่หวยใต้ดินให้เจ้ามือแจ่งหมาจ่ายภาษีให้รัฐก็ได้(ไหนๆก็ปราบไม่ได้
อยู่แล้ว)คนขายก็มีรายได้จากเปอร์เซ็นต์การขาย เจ้ามือถ้าไม่ช่วยก็รวยได้
ชาวบ้านก็พอมีความหวังเล็กน้อยๆ อย่างน้อยก็เดือนละสองหน โชคดีก็อาจจะ
มีรายได้ลาภลอย ถ้ากลัวชาวบ้านจะหมกมุ่นการพนัน

เอ้า! ออกกฎหมายกำหนดลิมิตการซื้อของชาวบ้านว่าแต่ละงวดซื้อได้เท่าไร?
หมายความว่าคนๆหนึ่งจะถูกหวยใต้ดินได้ไม่เกินเท่าไรก็ว่าไป คุณจะซื้อเท่าไร
ไม่ว่า ถ้าถูกคุณก็ได้เงินไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ถ้าเกินกำหนดเจ้ามือจะจ่าย หรือ
ไม่จ่ายไม่ถือว่าเป็นความผิด

อย่างนี้ดีไหมพี่น้องครับ!

อ้อ....นี่เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นแต่ใครจะเอาไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ